

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศบริหารงบประมาณในการดำเนินการ เพื่อให้การปลูกป่ากันช่วงฤดูฝนนี้

นายนิสิต จันทน์สมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองโฆษกกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการประชาอาสาปลูกป่า

ในท้องถิ่นและชุมชน และผืนป่าต่างๆ เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการรวม 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555-2559 และเร่งรัดปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้พลเมืองทุกหมู่

ประชาชนทุกหมู่เหล่ารู้จักคุณค่าและโทษของการตัดไม้ทำลายป่า และ จ.ลำปางได้ให้นายอำเภอทุกแห่งสำรวจและกำหนดพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ พร้อมได้จัดเตรียมพันธุ์ไม้เพื่อจัดกิจกรรม โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน และเพื่อเป็นการสนองนโยบายและร่วมกันปลูก

ลำปางเปิดตลาดปลูกไม้ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ่อีกครั้ง

800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี โดยเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ บริหารงบประมาณในการดำเนินการ เพื่อให้การปลูกป่ากันช่วงฤดูฝนนี้ นอกจากนี้ ได้สั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำแผนการดำเนินการ รวมถึงการสำรวจพื้นที่ปลูกป่าว่าสามารถทำได้จริง และต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาชนให้หวงแหนและเป็นการพิทักษ์ป่าอย่างยั่งยืน และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการบริการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งการปลูกต้นไม้เป็นการแก้ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมไปถึงการแก้ปัญหาภัยแล้ง และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าประชอาสาอันอมเกล้าฯ ถวายในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มที่ป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้

เหล่าได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ด้วยจิตอาสา โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าในทุกหนแห่ง มีเป้าหมายดำเนินการปลูกป่าประชอาสาใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 4 ล้านไร่ รวมถึงการเป็นแหล่งผลิตนำธรรมชาติในการดูดซับและป้องกันปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และปัญหาภัยแล้งด้วย

นายชัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในปี 2555 รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน โดยดำเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้อันอมเกล้าฯ ถวายในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และสร้างจิตสำนึกให้

ป่าตามโครงการนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ท่าอากาศยานลำปาง นายชัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย พล.อ.ท.อนันรุท กิตติรัตน์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผ.มท.บ.32 ลำปาง นางสุนี สมมี นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายมงคล สุกใส ปลัดจังหวัดลำปาง และนายฉลอง ของเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน และขึ้นเครื่องบิน BT-67 ของกองทัพอากาศ ทำการโปรยเมล็ดพันธุ์ลงในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งในปี 2556 นี้ ได้ตั้งเป้าปลูกป่าไว้ 20 ล้านกล้า ซึ่งโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโดยใช้เครื่องบินโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ปลาลงในพื้นที่เสื่อมโทรมของจังหวัดลำปาง ตามโครงการประชาอาสา ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินีนี้ จังหวัดลำปางได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แบ่งเป็นการปลูกแบบประชอาสาโดยหน่วยงาน





ปกครองจังหวัด และประชาชนในพื้นที่ 13 อำเภอ ร่วมกันปลูก ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ ส.ป.ก. และพื้นที่สาธารณประโยชน์ ที่ใช้สอย ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 10 ล้านกล้า และจะใช้ วิธีการโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าทางอากาศ 11 ล้านกล้า

สำหรับโครงการปลูกป่าโดยใช้เครื่องบินโปรย เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าลงในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมทั้ง 13 อำเภอนี้ จังหวัดลำปางได้ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งสนับสนุนงบประมาณ 2.2 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ และทางกองทัพ อากาศได้สนับสนุนอากาศยานนำเมล็ดพันธุ์ไม้โปรย ให้ในแต่ละพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดำเนินการได้ ตลอดทั้งปี เมล็ดพันธุ์ที่นำมาโปรยเป็นพันธุ์ไม้โต เร็ว จำนวน 17 ชนิด เช่น กระพี้จั่น มะขามป้อม มะค่าโมง ประดู่ กัลปพฤกษ์ เหล่านี้เป็นต้น โดย จะมีการนำดินมาปนรวมกับเมล็ดพันธุ์ ก่อนโปรยลง ในพื้นที่เพื่อให้เมล็ดพันธุ์งอกได้เร็วขึ้น ซึ่งในการเปิด ตัวโครงการฯ เป็นการนำเมล็ดพันธุ์ไม้จำนวน 1.5 ตัน ส่วนที่เหลือจังหวัดลำปางจะขนไปส่งที่กอง บิน 41 เชียงใหม่ เพื่อให้กองทัพอากาศนำไปโปรย ในจุดพิภคที่กำหนดต่อไป

นายชัชชัย กล่าวอีกว่า จังหวัดลำปางมี พื้นที่ป่าไม้กว่าร้อยละ 76 ประกอบด้วยพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ 33 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง สวนรุกขชาติ 3 แห่ง เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า 1 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง ปัจจุบันพบว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็น จำนวนมาก พื้นที่ป่าลดลงทุกปี ส่งผลกระทบต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของ จังหวัดลำปางและประเทศชาติ จึงเร่งดำเนินการ ทำโครงการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมๆ กับการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลาย ป่า การป้องกันไฟป่าในพื้นที่ โดยให้หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันงบประมาณ เพื่อดำเนินการอย่างจริงจังในปีหน้าต่อไป

พจน์-ทศพล วิจารย์กรณ์/ลำปาง

